

ข่าวเด่น



ลูมินา กอสมิ๊ป

●● พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทานระหว่าง **ดร.วราดิศร ติศกุล ณ อุทยาน** บุตร **ม.ล.ปนัดดา-อัมพร ติศกุล** กับ **ศ.ดร.หทัยอุษิต เจ็ญ บุตรี ศ.เสี่ยวตง เจ็ญ-ค.เหม็งจือ** หวัง งานฉลองสมรสพระราชทาน 26 เม.ย. 18.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูม รว.แมนดาริน โอเรียนเต็ล ณ เจ็ญกุ้ง เชิญร่วมพิธีจากสมทบทุนมูลนิธิศิริราชวิทยาลัย ไบโพรเตค จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมทั่วโลก. เจ้าภาพพิธีผู้ร่วมงานทุกท่าน กรุณาตรวจ ATK เพื่อรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุขร่วม. ●● พิธีกรรมทางอนุกรรมพิธี PwC ประเทศไทย ได้รับความเกียรติจาก **เกตุรามา วัณบุญศรี** กรรมการ Digital CEO #1 ที่มาเยี่ยมและร่วมพิธีการมอบรางวัลความสำเร็จของทีมของ PwC ประเทศไทยล่าสุด งานนี้ สุกกิ้ง บุญเรือง, ศาครีย์ กิตติโกมล, ดร.ประสิทธิ์ สิทธิโชควัฒน์, อารยา ธนมา, วิมลรัตน์ คำทรัพย์, จิรลดา เองยสมาก, อุบล จักเลิศชัย, กฤษณิการัณ ศรีวิบูลย์, เติร์ตรัตน์ รอดนาถกุล ไบโพรเตค. ●● สดก **กวีดี วัชรไพบูลย์** ปรกิตกรรมทรวาณิช 22-26 เม.ย.18.00 น. ศาลาภิรมย์ภักดี รัตนาวงศ์ รัตพระศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. ●● ผู้ชายและผู้ศึกษาเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส. ●● สถานประกอบการแพทย์เจริญอุดมรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามอินทรี นวมิตล. ●● **กิมใจ โพธิ์กิติ** ที่ปรึกษาและผู้บริหารด้านหัวใจ ประธานคณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีแสดง การกุศล ครบรอบ 40 ปี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "4 Decades Of Love" Charity Concert เทศกาลเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหาวชิราวุธราชวรวิหาร อนุอนุพันธ์ วันเสาร์ 25 พ.ค.14.30 น. ณ โรงละคร M Theatre ณ.เพชรบุรีคีตศิลป์ โดยมิถุนารีวงคีตศิลป์ศักดิ์ อาภิ บุญเกียรติ ไซค์วัฒนา, ปกรณ์ มาลากุล ณ อุทยาน, ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ณรงค์ หทัย เหมือนประสิทธิ์เวช, สุกาพิมพ์ โพธิ์กิติ เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้พิการด้วยใจใหญ่ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น. ●● ฉลองสมรส **ณัฐชยานันต์ เจตนจันทร์ บุตรี จุมพล-กมลวรรณ เจตนจันทร์** กับ **นราธิป อัยสุต** บุตร อธิศ อธิการบดี น.ธรรมศาสตร์ **ดร.นริศ-รศ.พญ.วไลยลักษณ์ อัยสุต** 5 พ.ค. 18.00 น. ที่ โรงแรมโพธิ์อินทร์บุญ วิมลเจ้าพระยา. ●● ขอแสดงความยินดีกับ **สว. ทพ.พิทักษ์ ไชยเจริญ** ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์โรคไตใน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เนื่องในโอกาส 84 ปี การสถาปนาคณะ. ●● **รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ** เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไตใน "กองทุนธนาคารเลือดเพื่อประชาชน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไตในและมีอาการและคุณภาพการแพทย์ที่ขาดแคลน รว.ก.ภายในมหาวิทยาลัย **ณัฐ** รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.กรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -รังสิต เลขที่บัญชี 091-0-20188-8 เลขชื่อบัญชีได้ 2 บัญ. 02-9269432. ●●

ห้อง

คาร์เธียร์ประกาศรายชื่อ 33 ผู้ประกอบการหญิงโครงการ Cartier Women's Initiative 2024

กลับมาอีกครั้ง โครงการเพื่อสตรีของคาร์เธียร์ หรือ Cartier Women's Initiative โครงการที่คาร์เธียร์สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 แล้ว เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงในกลุ่มธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ในปีนี้พร้อมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้อันดับ 33 คนจากทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จาก 11 ประเภทรางวัล ได้แก่ 9 รางวัลระดับภูมิภาค เพื่อค้นหาตัวแทนของแต่ละภูมิภาค และ 2 รางวัล Thematic Awards



ผู้ประกอบการหญิง 33 คนจากทั่วโลก ที่ได้รับเลือกในโครงการ Cartier Women's Initiative 2024

ในบางด้าน แต่ที่พิเศษแล้วว่า ผู้ประกอบการหญิงเหล่านี้ สามารถก้าวข้ามผ่านและทำให้สำเร็จได้เช่นกัน พวกเขาประสบความสำเร็จในการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง ขณะเดียวกัน ก็ได้ช่วยให้คนอื่นสามารถเข้าถึงศักยภาพได้เช่นกัน อรรถพรโยธน์ของการมีตัวอย่างผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆ ด้าน ไม่ได้มีเพียงแต่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่เพื่อพวกเราทุกคน"



สิริศ วิชญชาญ

ซึ่งประกอบด้วย รางวัลผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Pioneer Award) และ รางวัลความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเปิดรับทุกคน (Diversity, Equity and Inclusion Award) เป็นการชื่นชมผู้ประกอบการประกาศรางวัลและเลิศ ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2024 ผู้ที่ได้รับเลือกในแต่ละสาขา ต่างมีผลงานและโครงการที่โดดเด่น ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาระดับโลก และในปี 2024 นี้ ยังมีเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบการหญิงซึ่งดำเนินธุรกิจที่สร้างการ



เปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมโลก จาก แปซิฟิก โอเชียเนีย และเวียดนาม ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ

สิริศ วิชญชาญ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคาร์เธียร์ กล่าวว่า "กลุ่มผู้ประกอบการหญิง คือ กลุ่มพลังที่สำคัญ นับตั้งแต่ปี 2006 คาร์เธียร์ตั้งปณิธานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิง ผ่านโครงการ Cartier Women's Initiative เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับสตรีผู้ประกอบการหญิงในภาคธุรกิจ ผู้ที่มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ และมุ่งมั่นอย่างแท้จริง และด้วยความมุ่งมั่นของเราที่ส่งเสริมหญิงอย่างจริงจัง เราได้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวก

ผ่านการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ประกอบการหญิงเพื่อสังคม เป็นผู้นำ ผู้สร้างสรรค์ ผู้ท้าทายและแรงบันดาลใจ พวกเขาเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว พวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและมีความมั่นใจในตนเอง และเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากที่ได้ส่งเสริมให้เธอเข้าถึงขีดสุดของศักยภาพของตัวเอง เพื่อส่งต่อและสร้างผลกระทบอีกไม่รู้อัน เพราะผู้หญิงเจริญเติบโต มนุษยชาติจึงได้เจริญเติบโตด้วย"

เราพบว่าส่วนที่สำคัญของการส่งเสริม คือ การสร้างโอกาสไม่แพ้ผู้นำ ผู้สร้างสรรค์ ผู้ท้าทายและแรงบันดาลใจ พวกเขาเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว พวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและมีความมั่นใจในตนเอง และเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากที่ได้ส่งเสริมให้เธอเข้าถึงขีดสุดของศักยภาพของตัวเอง เพื่อส่งต่อและสร้างผลกระทบอีกไม่รู้อัน เพราะผู้หญิงเจริญเติบโต มนุษยชาติจึงได้เจริญเติบโตด้วย"

ขณะที่ **วินิจ ชิน** ผู้อำนวยการระดับโลก ของโครงการ Cartier Women's Initiative กล่าวเสริมว่า "โครงการ Cartier Women's Initiative ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง ที่ดำเนินธุรกิจซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าความมุ่งมั่นของเราคือสิ่งที่ขับเคลื่อนและระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนผู้ดำเนินโครงการเงินและทุนมนุษย์ เพื่อสร้างการเติบโตไม่แพ้เหล่าผู้ประกอบการที่ดำเนินถึงสังคม

'บูติกนิวยอร์ก' สนับสนุน 'อลีก-ชนกรณ์' ศิลปินเด็กพิเศษนักออกแบบรุ่นใหม่ เปิดตัส 2 คอลเลคชั่นพิเศษ 'GSP X Alex' ฮีลใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บูติกนิวยอร์ก (BTNC) ส่งมอบประสบการณ์ฮิลใจให้กับลูกค้า ด้วยนำแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ GSP มา collaboration ประเดิมกับ อเล็ก-ชนกรณ์ ทุกทรัพย์ ศิลปินเด็กพิเศษนักออกแบบรุ่นใหม่ เขาวรรณบุคลิกออกนอกกรอบด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ 2 คอลเลคชั่นพิเศษ GSP X Alex "Family is love" และ "Rainbow Heart" เน้นการใช้สี และเนื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิถีชีวิต ESG (Environment, Social, Governance) ขององค์กร

ประวรา เอกทพาทิศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บูติกนิวยอร์ก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้ติดตามผลงานของน้องอเล็ก ทรัพย์ ทุกทรัพย์ มาได้ช่วงหนึ่ง ซึ่งชอบผลงาน และ



ประวรา เอกทพาทิศ อเล็ก-ชนกรณ์ ทุกทรัพย์ คอลเลคชั่น Family is Love คอลเลคชั่น Rainbow Heart

ประทับใจในตัวอักษรของน้องได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่น้องออกแบบที่ออกมา กระเป๋า ผ้าพันคอ ที่นำลายตัวอักษรมาใช้ ก็ชอบมากๆ แบบดูดี และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอเล็กด้วย จึงอยากสร้างผลงานร่วมกับ อเล็ก-ชนกรณ์ ทุกทรัพย์ ร่วมกัน ไม่ได้คิดไปใจใครไปเจอ Collaboration กับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ GSP ซึ่งเป็น 1 ในแบรนด์ของบูติกนิวยอร์ก ซึ่งแบรนด์เสื้อผ้าที่เน้น สีสด และลวดลายสดใส จึงคิดว่าน่าจะเหมาะกับโปรเจกต์ร่วมกับน้อง และสิ่งหนึ่งที่ยึดเป็นแกนหลักคือ การเดินตามวิถีชีวิตองค์กรด้านการให้ความสำคัญกับ ESG (environment, social,

governance) ที่จะเกิดในการ Collaboration ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน "เราเชื่อมั่นว่าแฟชั่นยังมีคุณค่าเสมอ จึงทำให้เกิด GSP X Alex และร่วมกับอเล็ก-ชนกรณ์ ทุกทรัพย์ 2 คอลเลคชั่น คือ "Family is love" และ "Rainbow Heart" บูติกนิวยอร์กคือการที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ การมอบโอกาส ความสามารถในการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอเล็ก แม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษแต่ความสามารถไม่แพ้คนอื่นกับคนที่ทั่วไป ทางแบรนด์มั่นใจว่า 2 คอลเลคชั่นนี้ จะเป็นการมอบ

ประสบการณ์ฮิลใจดี ให้กับลูกค้าของเรา และมั่นใจว่าจะเป็นที่ถูกต้องถูกใจ และเป็นที่ยอมรับให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี"

ด้านแกนหลักขององค์กรในเรื่อง ESG นั้น ทั้ง 2 คอลเลคชั่นชุดพิเศษนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับ Direct Print ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ผ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าเทคนิคการพิมพ์แบบดั้งเดิมถึง 20% และหมึกพิมพ์สีพิเศษผ่านกระบวนการจาก OEKOTEX Green มั่นใจได้ว่าคอลเลคชั่นนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้นวัตกรรมผ้าใยสังเคราะห์

(Non Toxic) ไม่มีการทำลาย และไม่ฉีกฉีก

อเล็ก-ชนกรณ์ ทุกทรัพย์ ศิลปินเด็กพิเศษ กล่าวไว้ "ผมชอบการมอบคุณค่า และกำลังใจจากทุกคน และขอบคุณที่มอบผลงานผ่านผ้าตัวอักษรไม่โลกของแม่ และ Rainbow Heart ด้วยนะครับ ตอนนี้ผมมีความสุขกับการวาดภาพ และออกแบบงานต่างๆ ผมได้พบกับสิ่งที่ผมอยากจะทำ อยากจะทำกับแม่ และอยากทำกับเพื่อนๆ แต่ผมทำมันได้ ผ่าถึงเพื่อนที่เป็นเหมือนกับผมว่าการจะมีความสุขได้ต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวเอง ค้นหาว่าความสุขของตัวเองคืออะไร และลงมือทำ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอายเลยครับ You can do it I can do it. ขอขอบคุณแม่"

เสื้อผ้าทั้ง 2 คอลเลคชั่นนี้ไซส์ใหญ่แบบฮีลใจ เพื่อฮีลใจ เดกดที่สวมใส่สบาย สามารถใส่ได้ทุกเพศ และวัย วางจำหน่ายที่ A'MAZE ทุกสาขา และที่แคน์เตอร์ GSP ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ